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องค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

คณะบริหารธรุกิจ 

โครงการน้ีจัดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ระหว่างคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโส กับคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยระดับกลาง และ
คณาจารย์ที่เป็นเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. อาคาร
อํานวยการช้ัน 4 ร่วมแลกเปลี่ยนรู้โดยนักวิจัยอาวุโสเป็นผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ใน
ประเด็นความรู้ต่อไปน้ี 
            -การหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน 
  -การเข้าร่วมทีมการจัดทําการวิจัย 
                    -จริยธรรมการทําวิจัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งน้ีมีนักวิจัยทั้ง 3 ระดับเข้าร่วม จํานวน 45 คน ประกอบด้วย 
-นักวิจัยอาวุโส เป็นผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภุชงค์ เสนานุช อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล และ อาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 
โดยมีอาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ เป็นผู้ดําเนินรายการ  

         -นักวิจัยระดับกลางและนักวิจัยหน้าใหม่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 41 คน 
  

การแลกเปลี่ยนครั้งนี้คณะกรรมการวิจัยและวิชาการได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้มีดังนี้ 
 
องค์ความรู้เรื่องการหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบัน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าอาจารย์ได้ทํางานวิจัยทุกปี ปีละ 

2-3 เรื่อง สําหรับการทํางานวิจัยของอาจารย์ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากภายในก่อน และเริ่มต้นทํางานวิจัย
เพราะต้องการนําองค์ความรู้จากการจัดทําการวิจัยมาใช้ในการสอน การจัดทําเอกสารประกอบการสอนและ
ตํารา และมีความรู้สึกว่าการทําวิจัยทําได้ได้มีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีประสบการณ์จากการทําการ
วิจัยโดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในแล้ว จึงนําประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากภายนอก โดยการขอรับทุนสนับสนุนมี 2 ลักษณะ คือ 

1.การไปร่วมประมูล (bid) โดยการสืบค้นจาก website ของหน่วยงานที่มีการจัดสรรทุนเพ่ือการ
จัดทํางานวิจัย เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุภาพ (สสส.) เป็นต้น  เป็นต้น  

2.การขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงาน โดยการเข้าทีมการทํางานวิจัยกับหน่วยงานน้ัน หรือ
การส่ง Research Proposal เพ่ือขอรับการพิจารณาในการทําวิจัย เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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ส่วนใหญ่งานวิจัยที่ได้จัดทําโดยขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก จะเป็นงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง ๆ สําหรับหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุน  

หลังจากที่มีประสบการณ์จากการทํางานวิจัย จึงได้จัดทําการสร้างทีมงานวิจัยขึ้นมา โดยการติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ซึ่งตอนแรกไม่รู้จักใคร ใช้วิธีการหาการหาข้อมูลผู้ร่วมทีมจากสมุด
โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย สําหรับโครงการวิจัยที่ได้ดําเนินการจัดทําต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 10 ปี คือ การจัดทํา
การวิจัยให้กับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นลักษณะสหวิชาชีพ และในปัจจุบันได้ขยาย
การจัดทําการวิจัยไปสู่ท้องถิ่นอ่ืนด้วย 

 
อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในว่าในฐานะที่เคยทํางานในสถาบันการศึกษาของรัฐ

น้ัน การขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกน้ันหากเป็นสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐบาลจะได้เปรียบ
เน่ืองจากจะมีงบประมาณการวิจัยจากภายนอกส่วนหน่ึงที่ได้รับการจัดมา อาทิ งบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เป็นต้น โดยส่วนใหญ่อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่จะทํางานร่วมทีมกับ
อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโส ที่มีประสบการณ์ในการจัดทําการวิจัย และทําการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
สนับสนุนจากหน่วยงานแหล่งทุน 

สําหรับการรับทุนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวการขอรับทุนสนับสนุนจากภายในทําได้ไม่ยาก เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรทุนสนับสนุนระดับหน่ึง แต่การขอรับทุนจากภายนอกทําได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจาก
ไม่มีหน่วยงานในการประสานงานและอํานวยความสะดวกกับแหล่งทุน ซึ่งผู้ขอรับทุนจะต้องดําเนินการเองทุก
อย่าง และสําหรับการร่วมประมูลงานวิจัยกับหน่วยงานที่จัดสรรทุนก็มีกระบวนการที่ต้องอาศัยประสบการณ์
และความชํานาญ และต้องเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการจัดทํางานวิจัยมุ่งเป้าของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 
อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การจัดทํางานวิจัยผู้วิจัยไม่ควรคาดหวังกับจํานวน

งบประมาณที่ได้รับ เพราะการได้รับงบประมาณสูงหน่วยงานก็ย่อมต้องการได้รับผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์สูงเช่นกัน  การทํางานวิจัยควรจะมุ่งที่องค์ความรู้ในเรื่องน้ันๆ และเห็นว่าการจดทํางานวิจัยเป็นทีม 
จะทําให้ได้กัลยาณมิตร เพ่ือช่วยเป็นแรงผลักดันด้วย 

 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การหาแหล่งทุนสนับสนุนจาก

ภายอกสถาบัน มีดังนี้ 
1. นักวิจัยหน้าใหม่ควรขอรับทุนสนับสนุนจากภายในสถาบันก่อน เมื่อประสบการณ์แล้วจึงค่อยหา

ทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน หรือสามารถเข้าร่วมเป็นทีมงานกับนักวิจัยอาวุโสที่มี
ประสบการณ์เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากภายนอกสถาบัน 

2. การหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมี 2 ลักษณะ คือ  
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-การไปร่วมประมูลงานวิจัย (bid) โดยการสืบค้นจาก website ของหน่วยงานที่มีการจัดสรรทุน
เพ่ือการจัดทํางานวิจัย เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุภาพ (สสส.) เป็นต้น 
-การขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงาน โดยการเข้าทีมการทํางานวิจัยกับหน่วยงานน้ัน 
หรือการส่ง Research Proposal เพ่ือขอรับการพิจารณาในการทําวิจัย เช่น องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3. การจัดทําการวิจัยควรจะให้ความสําคัญกับองค์ความรู้มากกว่าจํานวนงบประมาณที่ได้รับ 
 
องค์ความรู้เรื่อง การเข้าร่วมทีมการจัดทําการวิจัย 
  

อาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การเริ่มเข้าร่วมทีมในการจัดทําการวิจัย
ร่วมกับอาจารย์คณะอ่ืนเร่ิมต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดทําโครงการวิจัยและได้รับการติดต่อให้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ โดยทั่วไปแล้วการจัดทํางานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่
จะเป็นงานวิจัยเอกสาร จนทําให้รู้สึกว่ามีข้อจํากัดบ้างในการทํางานวิจัยตามระเบียบวิจัยของศาสตร์อ่ืน 
สําหรับการทํางานวิจัยในคณะก็ได้เคยร่วมทํางานกับอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโส และมีความคิดเห็นว่า การ
ทํางานวิจัยเป็นทีมร่วมกันหลายคณะจะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้น และทําให้ไม่ได้มองเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพของตนเองอย่างเดียว ได้องค์ความรู้จากศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย นอกจากน้ันการจะได้ร่วมทีมงานวิจัยมิใช่
เพียงแต่รอให้ผู้อ่ืนเข้ามาติดต่อขอร่วมทีม สามารถที่จะไปหางานวิจัยและหาผู้ร่วมทีมได้ 

การเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ หรือนักวิจัยระดับกลาง และได้ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส อาจทําให้ขาด
ความมั่นใจในการทํางานบ้าง แต่ขอให้คิดว่าหากมีปัญหาใดในการทํางานจะมีนักวิจัยอาวุโสคอยช่วยเหลือและ
ให้คําแนะนํา และหากผ่านการร่วมทีมในงานวิจัยโครงการหนึ่งแล้ว จะทําให้นักวิจัยมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้น
กันการทํางานโครงการต่อไปโดยเฉพาะการขอยื่นการรับทุนจากภายในสถาบัน  

การขอรับทุนจากภายนอกสถาบันน้ัน ช่ือหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาโครงการ ก็เป็นประเด็นสําคัญ
อย่างหน่ึงที่ทําให้รับการการพิจารณาจากแหล่งทุน ดังน้ันหากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่การย่ืนขอรับทุนจากภายใน
สถาบันจะทําได้ง่ายกว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัยหลายประเภท เช่นทุนอุดให้กับคณะวิชา 
ทุนวิจัยเก่ียวกับภาคตะวันออก เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการยื่นขอรับทุนการวิจัยจํานวน
หน่ึง และมีบางโครงการวิจัยที่คณะบริหารธุรกิจสามารถเข้าไปร่วมทีมงานวิจัยได้ 

อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ กล่าวเสริมว่า คณะบริหารธุรกิจสามารถเข้าไปร่วมทีมวิจัยกับคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ หรือไปขอโครงการย่อยที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจมาดําเนินการจัดทําการวิจัยได้ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นน้ีว่า ในเรื่อง การร่วมทีม

งานวิจัยมีทั้งผู้ร่วมทีมมาจากศาสตร์เดียวกัน และผู้ร่วมทีมมาจากต่างศาสตร์กัน  กรณีผู้ร่วมทีมมาจากต่าง
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ศาสตร์อาจจะมีวิธีการคิดและการศึกษาอาจแตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถพูดคุยทําความเข้าใจ
และพยายามหาจุดร่วมที่ดีที่สุดได้ 

ปัญหาการร่วมทีมงานวิจัยที่พบมากที่สุดคือ การจัดสรรเวลาในการทํางานวิจัย ผู้ร่วมทีมทุกคนจะต้อง
จัดสรรและแบ่งเวลาให้งานวิจัยอย่างเต็มที่ ซึ่งโดยปกติการประชุมกันมักจะไม่ได้ทําในเวลาทํางานปกติ มักจะ
ทําหลังเลิกงาน การทํางานเป็นทีมจะถูกบังคับด้วยเง่ือนเวลา ดังน้ันปัญหาส่วนใหญ่ในการทําวิจัยเป็นทีมจะอยู่
ที่ การจัดสรรเวลา การติดตาม ซึ่งนักวิจัยอาวุโสจะต้องควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไป
ได้ 

 
อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การทํางานวิจัยเป็นทีม การตรงต่อเวลาของผู้ร่วม

ทีมทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ ซี่งมีโครงการย่อย ๆหลายโครงการ ผู้ร่วมทีม
งานวิจัยแต่ละคนจะต้อทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา จึงจะทําให้การวิจัยดําเนินต่อ
สําเร็จได้ และหากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ที่เข้าร่วมทีมวิจัย จะต้องมีความต้ังใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ และนักวิจัย
อาวุโสจะต้องพร้อมที่จะให้คําแนะนํา 

 
อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ปัญหาในการทํางานวิจัยเป็นทีมงานน้ัน ประการ

แรก เกิดจากตัวผู้เข้าร่วมทีมเอง ในการบริหารจัดการเวลาและตัวเอง ซึ่งบางครั้งอาจเหนื่อย ท้อ ซึ่งต้องสร้าง
แรงบันดาลใจ และอีกประการหน่ึงคือปัญหาจาการทํางานเป็นทีม ซึ่งผู้ร่วมทีมทุกคนต้องรับผิดชอบ ดังน้ันเมือ
ปัญหาจะต้อแก้ไข โดยเฉพาะการทํางานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน เพราะหากงานวิจัยไม่
เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาจะต้องจ่ายค่าปรับตามเง่ือนไขในสัญญาการขอรับทุน 

 
อาจารย์สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า จากประสบการณ์การทําวิจัยน้ันการทํางาน

วิจัยโดยเข้าร่วมทีมจะทําให้การทํางานวิจัยเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาได้ดีกว่าการทํางานวิจัยคนเดียว
เน่ืองจาก 2 คือ ประเด็นแรก หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทํางานวิจัย จะมีผู้ร่วมทีมช่วยเหลือให้คําปรึกษา 
ทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไขผ่านพ้นไปได้ การทํางานงานวิจัยคนเดียวบางครั้งมีปัญหาจะรู้สึกท้อถอยในการ
ทํางานต่อไป ประเด็นที่สอง หากทํางานวิจัยร่วมทีม ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบให้
เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา ซึ่งจะต้องบริหารเวลาให้ได้ แต่หากทําวิจัยคนเดียวบางคร้ังอาจขากความ
รับผิดชอบทําตามใจตนเอง ทําให้งานวิจัยไม่สามารถสําเร็จในกรอบระยะเวลาได้ 

 
อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย กล่าวสนับสนุนว่า การทํางานวิจัยเพียงคนเดียวอาจจะไม่สามารถ

บริหารเวลาได้ แต่หากเข้าร่วมทีมงานวิจัย ผู้วิจัยร่วมจะต้องรับผิดชอบงานให้เสร็จสิ้น เพ่ือสร้าง Brand ให้รับ
ตัวเองเพ่ือการทําวิจัยโครงการอ่ืน ๆ ต่อไปด้วย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทําการวิจัยว่า การทําวิจัยน้ัน
อาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อถอยและถอดใจบ้าง โดยเฉพาะการทําวิจัยในต่างประเทศจะมีปัญหาหลายด้าน เช่น
ภาษา องค์ความรู้ ตลอดจนความกดดันในเรื่องต่าง ๆ ทําให้เกิดความเครียดได้ซึ่งจะต้องหาวิธีการผ่อนคลาย
เพ่ือหาทางออก และวางแผนการทํางานอย่างชัดเจนทําให้ประสบความสําเร็จได้ 

สําหรับการบริหารโครงการวิจัย ปัญหาหน่ึงคือการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งบางครั้งอาจต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนการเบิกจ่ายจากงบประมาณ บางคร้ังกระบวนการ
เบิกจ่ายล่าช้าแต่การวิจัยต้องดําเนินการต่อไป ผู้วิจัยก็จําเป็นต้องมีเงินการสํารองจ่าย 

นอกจากน้ันยังอาจเกิดปัญหาจากการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน ถึงแม้จะมี connection ก็
ตาม 

 
อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ กล่าวเสริมการทํางานร่วมกับภายนอกอาจจะประสบปัญหาเก่ียวกับ

ผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบงานวิจัยน้ัน ซึ่งบางคร้ังอาจทําให้เกิดความเบ่ือและท้อถอยได้ ทั้งน้ีต้องพยายามที่จะทํา
ความเข้าใจ และการทํางานเป็นทีมผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจะต้องถามผู้รู้และต้ังใจที่จะทํางานร่วมกัน 

 
อาจารย์ เมธี รัชตะวิศาล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า กรณีที่อาจารย์บางส่วนไม่อยากทําวิจัยน้ัน ควร

ทําอย่างไร 
อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า คณะควรจะมีการวางแผนการทํางานวิจัย ใน

แผนงานวิจัยอย่างชัดเจน และร่วมกันทํางานเป็นทีม และอาจารย์ เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์ ได้กล่าวเสริมว่า
คณะฯ และมหาวิทยาลัยจะต้องระบบสนับสนุนการวิจัยอย่างจริงจัง และไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายในการจัดทําการ
วิจัย และอาจารย์ เมธี รัชตะวิศาล ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเข้าไปเร่งการทํางานวิจัยที่ค้างอยู่เพ่ือให้ดําเนินเสร็จ
สิ้นเป็นการก้าวก่ายหรือไม่ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ถามว่าระบบสนับสนุนการวิจัยที่อาจารย์ต้องการได้รับ
ควรเป็นอย่างไรบ้าง 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมกันนําเสนอระบบดังกล่าว คือ  
-วันหยุด วันลา ที่ได้รับอย่างเพียงพอต่อการทํางาน 
-คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ควรเชิญผู้เสนอโครงการวิจัยไปซักถามหากมีข้อแก้ไข และควร

ดําเนินการเพ่ือหาแนวทางสนับสนุน 
 
อาจารย์สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การจัดทํางานวิจัยผู้ทําวิจัยควรจะส่งตาม

กําหนดเวลา และสําหรับการลาหยุดโดยปกติจะสามารถลาวิชาการได้ 1 วัน แต่ควรจะมีโครงร่างวิจัยและมี
แผนงานที่ชัดเจนว่าจะไปไหน ไปทําอะไร และหากเกินกว่าจํานวนวันที่กําหนดและมีความจําเป็นก็สารถขอ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อผู้บังคับบัญชาได้ ทั้งน้ีจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่าหากเวลาในการลาจดทําการวิจัย
มีพอ สามารถมาบันทึกการลาแล้ออกไปทําวิจัยแล้วไม่ต้องกลับมาบันทึกการลงเวลาได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า หากเป็นการจัดทําการวิจัยในสถานที่
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสามารถมาลงบันทึกเวลาการทํางานแล้วออกไปไปทําวิจัยและกลับมาบันทึกเวลาการ
ทํางานใหม่ แต่หากไปทําวิจัยในสถานท่ีอยู่ห่างไกลออกไปจะลาเพ่ือไปทําวิจัย อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ 
กล่าวเสริมว่า หากจะไปทําวิจัยควรลาวิชาการดีกว่าออกไปและไม่กลับมาบันทึกการลงเวลา 

 
อาจารย์ ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ปัญหาการทําวิจัยส่วนหน่ึงเกิดจาก ระบบ

ของบุคคลกรไม่สอดคล้องกับการทํางานและ ทรัพยากรสนับสนุนไม่เพียงพอ เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลที่ไม่ทันสมัย และหากเป็นฐานข้อมูลของต่างประเทศผู้วิจัยก็จะต้องสมัครเอง หรือใช้ช่ือเพ่ือนในการ
เข้าถึง เป็นต้น 

 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าร่วมทีมการจัดทําการ

วิจัยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.การเข้าร่วมทีมงานวิจัยกับคณะอ่ืนๆ แบบสหวิชาชีพเป็นผลดี เพราะทําให้ไม่ได้มองเฉพาะองค์

ความรู้ด้านวิชาชีพของตนเองอย่างเดียว ได้องค์ความรู้จากศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย 
2.การจะได้ร่วมทีมงานวิจัยมิใช่เพียงแต่รอให้ผู้อ่ืนเข้ามาติดต่อขอร่วมทีม สามารถที่จะไปหางานวิจัย

และหาผู้ร่วมทีมได้ 
3.การขอรับทุนจากภายนอกสถาบันน้ัน ช่ือหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาโครงการ ก็เป็นประเด็น

สําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้รับการการพิจารณาจากแหล่งทุน ดังน้ันหากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่การย่ืนขอรับทุนจาก
ภายในสถาบันจะทําได้ง่ายกว่า 

4.ในการเข้าร่วมทีมการทํางานวิจัย การจัดสรรเวลา และการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้งานวิจัย
สําเร็จลุล่วงได้ 

5. อาจารย์ผู้มีโครงการวิจัยสามารถลาวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือทําวิจัยได้ แต่อย่างไร
ก็ตามผู้จัดทําการวิจัยก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ในการใช้เวลาในการทําวิจัยจริง ๆ และควรจะมีการตกลงกันภายใน
สาขาวิชา/หลักสูตร ในการผลิตผลงานวิจัย และต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 

 
 

องค์ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัย 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การวิจัยในมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศจะต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรม โดยจะพิจารณาในประเด็นที่ sensitive ต่อจริยธรรม เช่น 
การต้ังคําถามที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธ์ิ เป็นต้น 
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อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ ได้กล่าวเสริมว่า การทําวิจัยในต่างประเทศจะมีเอกสารแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) ซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้เกินกว่า 5 ปี และมีข้อควรระวังในเรื่องของ
การให้ความยินยอมในการให้ข้อมูล ทั้งน้ีควรมีหน่วยงานในการเก็บข้อมูลและงานวิจัยที่จะไปตีพิมพ์จะต้อง
ได้รับการยืนยันว่าผ่านคณะกรรมจริยธรรมแล้ว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้กล่าวเสริมว่า การทําเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย (consent form) ในการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับใดก็ตามคณะกรรมการจริยธรรมมักจะต้ัง
คําถามว่า ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลหรือยัง ดังน้ันเมื่อได้ข้อมูลแล้วอาจจะต้องส่งให้ผู้ให้ข้อมูลได้
พิจารณาดูว่ายินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป 

 
อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า กําลังจะมีการออกเป็นพระราชบัญญัติที่

เก่ียวข้องกับการทําวิจัยในคน โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วย นอกจากน้ันเร่ือง การคัดลอกข้อมูลของผู้อ่ืนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรม มหาวิทยาลัยได้ลง
นามความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล โดย อาจารย์ 
ดร.พวงชมพู โจนส์ ได้กล่าวเสริมว่า โปรแกรมดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะการทบทวนวรรณกรรม
เท่าน้ัน แต่ไม่สามารถตรวจสอบบทที่ 4 ได้ 

อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า นักวิจัยหน้าใหม่เวลาจัดทําบทท่ี 2 การทบทวน
วรรณกรรม จะต้องทําการบันทึกเพ่ือจัดทําการจัดทําการอ้างอิงด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า การขอรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยจะต้องส่งโครงร่างวิจัยให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งบางคร้ังก็มีปัญหาเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน และอาจารย์ที่จัดทําการวิจัยต้องการที่จะช้ีแจงซึ่งบางคร้ังก็ไม่สามารถ
ทําได้ และการปรับแก้จากคณะกรรมการจริยธรรมหลายคร้ังก็รู้สึกท้อแท้ได้ และได้สอบถามว่าหากไม่ต้อง
เสนอโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสามารถทําได้หรือไม่  

อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ ช้ีแจงว่าควรจะต้องเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรม 
มิฉะน้ันแล้วอาจเกิดปัญหาต่อการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์  

 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จริยธรรมการวิจัย มีดังนี้ 
1. การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จะต้องเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
2. การจัดทําการวิจัยจะต้องจัดทําเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) และ

เมื่อได้ความยินยอมในการให้ข้อมูลผู้วิจัยจะต้องเก็บรักษาไว้สําหรับการตรวจสอบ 
3. ผู้วิจัยไม่ควรคัดลอก (copy) งานของผู้อ่ืน ซึ่งหากมีการคัดลอกงานผู้อ่ืนจะมีโปรแกรมที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
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4. การทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยควรเก็บรวบรวมแหล่งทีม่าของข้อมูลขณะสบืค้น มิฉะน้ันจะทําให้
ผู้วิจัยเสียเวลาจัดทํารายการอ้างอิง 

5. โครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นขอบต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะมีผลต่อการพิจารณา
ตอบรับการตีพิมพ์จากแหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่
 
 
            อาจารย์สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ 
     คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ 

        ผู้บันทึกและจัดทําองค์ความรู้ 


